

Số: /KH-UBND

Bông Trang, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác Dân tộc xã Bông Trang năm 2023

Thực hiện Quyết định số 7160/KH-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Xuyên Mộc về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Dân tộc năm 2023.

UBND xã Bông Trang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân tộc xã Bông Trang năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Nắm chắc tình hình của địa phương và tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tập trung công tác giảm nghèo, đào tạo, giải quyết việc làm, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực tập trung nhiều đồng bào dân tộc sinh sống.

Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để phát triển kinh tế - xã hội đồng bào DTTS. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất; thu hẹp khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người giữa DTTS với mức bình quân chung của xã; ổn định dân cư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số; tiếp tục củng cố và giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ NĂM 2023

1. 100% các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS được tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

2. 100% học sinh, sinh viên thuộc đối tượng theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng được hưởng các chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời.

3. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm tối thiểu từ 0,3 – 0,5% (theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025).

- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo phải gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác giảm nghèo phải gắn với giải quyết việc làm.

- Tranh thủ vốn đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất phải gắn với xây dựng mô hình sản xuất mới. Tập trung nguồn lực, nhân lực để ổn định chính trị, đời sống, giải quyết toàn diện các vấn đề về dân tộc trên địa bàn.

- Tập trung vận động, tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xử lý nghiêm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Các ban, ngành và cán bộ, công chức xã quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào DTTS.

Đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho người DTTS là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các chính quyền và nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu, chính sách dân tộc, công tác giảm nghèo, huy động lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình DTTS.

Rà soát đánh giá lại các chương trình, chính sách đang triển khai thực hiện, từ đó đổi mới phương thức nội dung chỉ đạo điều hành theo hướng phát huy cao độ dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ, giám sát, sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện chương trình, chính sách trên địa bàn. Chủ động đề xuất, giải quyết kịp thời các kiến nghị và những vấn đề phát sinh trong thực tế triển khai.

Tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình mục tiêu, dự án đầu tư cho người DTTS như: Xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng; kiên cố hóa trường học, trạm y tế; hỗ trợ nhà ở, giải quyết việc làm...

Rà soát, thống kê chính xác danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để có kế hoạch, biện pháp giúp đỡ thiết thực. Tham mưu Đảng ủy, UBND xã phân công cụ thể cán bộ, đảng viên, đoàn thể theo dõi giúp đỡ đến từng hộ và nhóm hộ nghèo. Đồng thời thực hiện tổng hợp các giải pháp, chính sách: Tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động để mỗi đối tượng nghèo đều được đầu tư hỗ trợ thoát nghèo bền vững. Thường xuyên tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức, chuyển biến tư tưởng trông chờ ỷ lại trong đồng bào DTTS sang chủ động, tự vươn lên thoát nghèo.

2. Giải pháp

a) Phát triển sản xuất, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho DTTS

Khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như giống, biện pháp canh tác, thâm canh, công nghệ sau thu hoạch để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích gieo trồng.

Thực hiện chương trình hỗ trợ cây con giống kết hợp với việc tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; có chính sách hỗ trợ để người DTTS phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

b) Phát triển văn hóa-xã hội người DTTS

Về giáo dục:

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, huy động con em đồng bào DTTS đến trường đúng độ tuổi, cấp học; hướng dẫn các chính sách cử tuyển dành cho con em các DTTS vào học tại các trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, đồng thời quan tâm giải quyết việc làm sau đào tạo.

- Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở để tạo nguồn lao động phù hợp với nhu cầu sử dụng tại địa phương.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số theo quy định.

Về y tế:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trạm y tế xã; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế khám chữa bệnh cho đồng bào DTTS

- Thực hiện có hiệu quả chính sách dân số, giảm mạnh tỷ lệ sinh con thứ 03 trở lên trong hộ gia đình đồng bào DTTS.

c) Về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS.

Tăng cường công tác tuyên truyền loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, thay đổi cách nghĩ, cách làm của đồng bào ngày càng văn minh, tiến bộ nhằm nâng cao mọi mặt trong đời sống văn hóa, tinh thần của người đồng bào DTTS.

Từng bước xây nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất văn hóa tại địa phương; củng cố trung tâm văn hóa, thể thao – HTCD xã; khuyến khích phát triển văn hóa dân tộc thiểu số.

d) An sinh xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội cho đồng bào DTTS nhất là hộ nghèo. Rà soát thống kê các hộ DTTS còn khó khăn về nhà ở để có biện pháp huy động vốn hỗ trợ nhà ở cho các hộ, đảm bảo không còn hộ đồng bào DTTS sống trong nhà tạm.

Thực hiện tốt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó ưu tiên giải quyết cho các đối tượng là người DTTS ở xã, ưu tiên lao động nghèo và đặc biệt khó khăn. Tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối giải quyết việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động là người DTTS.

Khuyến khích người dân, các tổ chức quần chúng tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chương trình dự án đầu tư hỗ trợ DTTS.

Hàng năm tổ chức tham gia tốt Hội nghị già làng, trưởng bản, các điển hình tiên tiến, chức sắc tôn giáo, gia đình tiêu biểu trong vùng DTTS do các cấp tổ chức. Tổ chức phổ biến cung cấp thông tin, tham quan học tập kinh nghiệm cho người có uy tín trong đồng bào DTTS.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa – xã hội (phụ trách công tác Dân tộc)

Chủ trì tham mưu cho UBND xã thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn; có trách nhiệm chủ động nắm chắc tình hình, phối kết hợp với các đơn vị liên quan cấp huyện, ấp, tổ địa bàn dân cư tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ cụ thể được phân công.

Triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo do xã làm chủ đầu tư (nếu có).

Phối hợp với các ban, ngành triển khai thực hiện tốt về nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp về công tác Dân tộc với Khối Dân vận Đảng ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tuyên truyền chính sách pháp luật, đặc biệt là nội dung giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS.

Phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã và các Đoàn thể xã trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân tộc, phát huy vai trò các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS; Tuyên truyền thực hiện tốt Chương trình vì người nghèo; Chương trình xây dựng nông thôn mới;

Vận động nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Phối kết hợp với các Ban, ngành và Ban nhân dân ấp, tổ địa bàn dân cư theo dõi nắm bắt, diễn biến tình hình an ninh trật tự, các vấn đề khiếu nại, khiếu kiện nổi cộm trong đồng bào DTTS, tham mưu, báo cáo lên cấp trên để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình, dự án, kế hoạch, chính sách cho đồng bào DTTS trên địa bàn xã đảm bảo kịp thời, chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả gắn với kế hoạch đầu tư phát triển hộ gia đình đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025, chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phối kết hợp với phòng LĐTBXH huyện tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá, phân tích nguyên nhân các hộ nghèo để xác định giải pháp, nhu cầu hỗ trợ sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ.

Triển khai thực hiện chính sách trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục đại học theo quy định và chính sách cho người có uy tín...

Tham mưu tổ chức các lớp đào tạo nghề nông thôn, giải quyết việc làm cho thanh niên, sinh viên, học sinh đồng bào DTTS. Chú trọng giải quyết các chính sách xã hội, các vấn đề nảy sinh nhằm ổn định tình hình đồng bào DTTS.

Rà soát, thống kê các hộ đồng bào DTTS nghèo vào cuối năm 2023 làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư hỗ trợ. Xây dựng chỉ tiêu thoát nghèo năm 2024 gắn với lộ trình giảm nghèo chung giai đoạn 2021 – 2025 của huyện.

Tuyên truyền, vận động bà con trong việc xây dựng công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm theo tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới.

2. Cán bộ phụ trách Nông nghiệp xã

Tổ chức thực hiện tốt các chương trình chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, triển khai thực hiện các Đề án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trong đồng bào dân tộc. Xây dựng các mô hình, điểm trình diễn về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi theo hướng cầm tay chỉ việc để bà con học tập và làm theo.

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS đầu tư thâm canh sản xuất cây ngắn ngày, cây lâu năm có hiệu quả kinh tế cao và phát triển các mô hình theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

Phối hợp với công chức Văn hóa – xã hội xã trong công tác đào tạo nghề nông thôn lĩnh vực Nông nghiệp.

Xây dựng các đề án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm các ngành sản xuất, chế biến nông, lâm sản cho đồng bào DTTS.

Phối hợp tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng, vận động bà con không phá rừng, đốt nương làm rẫy, lấn chiếm đất rừng trái phép; Vận động bà con định canh, định cư yên tâm sản xuất và bảo vệ môi trường sinh thái.

3. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn

Nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục; tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động trung tâm học tập cộng đồng xã.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với học sinh là người đồng bào DTTS, nâng cao chất lượng dạy và học, tuyên truyền, vận động duy trì tốt sỹ số học sinh là đồng bào DTTS đến lớp, hạn chế học sinh bỏ học.

4. Trạm Y tế xã

Tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, không để dịch lớn xảy ra. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ y tế ấp, phát triển mạnh y tế dự phòng. Tham mưu đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế xã.

Vận động đồng bào DTTS cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường xung quanh, ăn ở hợp vệ sinh, thực hiện tốt quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn ngừa phòng, chống dịch bệnh.

Tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt chính sách dân số; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

5. Công chức Tư Pháp – Hộ tịch xã

Đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến tuyên truyền pháp luật đồng bào DTTS nhằm giúp bà con đồng bào DTTS thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người DTTS hàng năm.

6. Công chức Văn hóa – xã hội (phụ trách văn hóa)

Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS để bà con hiểu, biết và thực hiện theo đúng pháp luật. Thông tin tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào DTTS đã thực hiện tốt các lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, các mô hình làm kinh tế giỏi.

Bảo tồn, phát triển văn hóa, xã hội đồng bào DTTS: Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp; xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ mê tín, dị đoan, hủ tục lạc hậu.

Duy trì xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới; 100% áp giữ vững chuẩn văn hóa; trên 98% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

7. Các đơn vị nhận ủy thác quản lý vốn Ngân hàng Chính sách -Xã hội huyện

Thực hiện tốt chính sách vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS nghèo ở xã, hộ gia đình đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi, học nghề, xuất khẩu lao động...

Phối hợp với UBND xã hướng dẫn, tổ chức cho vay vốn kịp thời, đúng đối tượng nhằm phát huy hiệu quả, giúp đồng bào phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực công tác Dân tộc trên địa bàn xã Bông Trang năm 2023./.

Nơi nhận:

- Phòng Dân tộc huyện (b/c);
- Đảng ủy; TTr HĐND xã (b/c);
- UBMTTQ và các Đoàn thể xã (ph/h);
- CBCC liên quan (th/h);
- Lưu: VT, VX (toanlq).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Phương